

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนพังงาและผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. ดร.ปกรณ	ตันสกุล	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นายเอนก	จีวะรัตน์	รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๓. ผศ.ดร.หิรัญ	ประสารการ	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๔. นายธราธิป	ทองเจิม	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. นางดวงฤดี	จิตรจำนง	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. นายสืบศักดิ์	จินดาพล	กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๗. นายเกษ	ศรีฟ้า	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางระเบียบ	อนุศาสนนันท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายประหยัด	ช่อผกาพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายโนนทัย	งานดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสมบูรณ์	สุขุมคัมภีร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายจำรัส	ขนาดผล	กรรมการโดยตำแหน่ง

รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิพนธ์	รัตนอารมณ์	เลขานุการสภา ฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นางสาวณัฐรดา	ธรรมรักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๓. นายบุญชัย	เมฆแก้ว	ครูผู้ช่วย	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๔. นางสาวอรุณวรรณ	มุขแก้ว	ครูชำนาญการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๕. นางสาวซูฟเพียนี	สนิ	นักวิชาการศึกษา	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๖. นางสาวกรกช	พรมจำปา	เจ้าหน้าที่งานทะเบียน	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๗. นางสาวผุสดี	ชูลี	เจ้าพนักงานธุรการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วย
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๕ โดย มีรายละเอียด ดังนี้ วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๐๖๐,๙๖๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นเก้าร้อยหกสิบ
บาทถ้วน)

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มียอดเบิกจ่าย ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) จำนวน ๒,๐๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑,๙๔๙,๓๙๐.๗๔ บาท
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท แผนงาน : แผนงาน
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จำนวน ๒,๗๕๐.๐๐ บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน ๒๘,๘๐๒.๐๐ บาท และแผนงาน : แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน ๘๗,๕๑๐.๐๐ บาท รวมใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน
๔,๑๒๘,๙๐๒.๗๔ บาท การเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๒๒ มียอดเงินคงเหลือจำนวน ๓,๙๓๒,๐๕๗.๒๖ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานเงินรายได้
สถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอ
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีเงินรายได้สถานศึกษา มียอดคงเหลือยกมาจาก
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๐๘,๕๑๑.๗๕ บาท

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีรายรับจำนวน ๕๘๐.๐๐ บาท จากหลักสูตร
อนุปริญญา จำนวน ๘๐.๐๐ บาท จากหลักสูตรประกาศนียบัตร จำนวน ๕๐๐๐.๐๐ บาท รายจ่าย
จำนวน ๗,๓๐๐.๐๐ บาท จากค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน
๗,๓๐๐.๐๐ บาท รวมยอดเงินคงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๒,๑๖๐,๑๘๙.๒๕ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓

เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบของ
หลักสูตรอนุปริญญา แบบออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศ

วิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบของหลักสูตร
อนุปริญญา แบบออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๕ โดย นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมทราบเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมี
โอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคในกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการ
ติดโรค การแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อน
จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ หากพบว่ามีความเสี่ยง ให้งดใช้อาคาร
หรือสถานที่ดังกล่าว และให้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๔

เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาลัยชุมชนและ
ระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประธาน มอบให้เลขานุการฯ นำเสนอในรายละเอียดของ เรื่อง แผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนพังงา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย นายบุญซัช เมฆแก้ว ครูผู้ช่วย เสนอที่ประชุมทราบ แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนพังงา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๕ **เรื่อง รายงานสรุปการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานสรุปการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว ครูชำนาญการ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานสรุปการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับวิทยาลัยชุมชน เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้รับรองไว้กับสำนักงานประมาณ และทำให้การดำเนินงานตามที่วิทยาลัยชุมชนกำหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตั้งค่างบประมาณโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและจัดสรรให้กับวิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนไปก่อน และได้ดำเนินการชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงจัดทำรายงานสรุปการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งแจ้งการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอเสนอรายงานสรุปการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕**
เลขานุการการประชุมนำเสนอรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องสืบเนื่อง**
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

วาระที่ ๔.๑ **เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อประธานหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา**

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวซุฟเฟียณี สนิ นักวิชาการศึกษา

เสนอที่ประชุม เนื่องด้วย หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็น
ประธานหลักสูตร คือ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมฮาลาล สาขาอุตสาหกรรมฮาลาล และสาขาการบริหารจัดการฮัจญ์
และ อุมเราะห์ มหาวิทยาลัยเกริก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอ
เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อความเหมาะสม ครบถ้วน
และถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเป็นต้นไป กลุ่มงานบริหารจัดการหลักสูตร ขอเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อประธานหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาอิสลามศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง เรื่อง พิจารณากลับกรอง/อนุมัติ เพื่อให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนทราบการให้ประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สาขาธุรกิจตกแต่ง
สถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง (เพิ่มเติม) และสาขาเกษตรปลอดภัย วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกรกช พรหมจำปา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เสนอที่ประชุม เนื่องด้วย ด้วยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สาขาธุรกิจตกแต่งสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง(เพิ่มเติม) จำนวน ๓ คน
และสาขาเกษตรปลอดภัย จำนวน ๑๕ คน รวมจำนวนผู้ขอสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑๘ คน เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สาขาธุรกิจตกแต่งสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง และสาขา
เกษตรปลอดภัย วิทยาลัยชุมชนพังงา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๖ และตามระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด
๕ การสำเร็จการศึกษา ข้อ ๒๑ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สาขาธุรกิจตกแต่งสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง(เพิ่มเติม)
จำนวน ๓ คน และสาขาเกษตรปลอดภัย จำนวน ๑๕ คน รวมจำนวนผู้ขอสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑๘
คน ได้ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาวิชาการและหลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษา
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีหนี้ค้างชำระกับวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยฝ่ายงานทะเบียนได้
ดำเนินการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณากลับกรองความถูกต้อง ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และผ่านการกลับกรองความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอกสถาบัน

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ
เสนอที่ประชุม ตามที่รองศาสตราจารย์นินนาท โอบารวรุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพส่วนตัว นั้น
ในการนี้ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕
มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง กลุ่มงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา
ได้ประชุมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ มีมติไม่เสนอรายชื่อผู้
เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว งานบุคลากรจึงขอเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาเพื่อขอ
ความเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากร
ภายนอกสถาบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่อง รับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง

ประธาน แจ้งที่ประชุมด้วย นายประหยัด ช่อผกาพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้มีการย้ายเพื่อรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการในวัน
จันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม